

? มนุษย์รัฐ? ศรีสะเกษทุกซ์หนัก.....
ฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมที่อยู่กินนอนใต้ดิน

นำเสนอเมื่อ : 2 ก.ย. 2552

“มนุษย์รัฐ” ศรีสะเกษทุกซ์หนัก ฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมที่อยู่กินนอนใต้ดิน





“มนุษย์ยู” นายสวน ใจแจ่ม อายุ 74 ปี ชาวบ้านวาริรัตน์ ต.ตองปัด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ



คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น



ต้องยกพื้นไม้ที่นอนให้สูงเหนือน้ำเอ่อท่วม



ศรีสะเกษ- มนุษย์ยูศรีสะเกษทุกข์หนัก ฝนตกต่อเนื่องทำน้ำไหลซึมเข้าท่วมรูใต้ดิน ตองน้ำไม่มายกสูงเป็นที่หลับนอนเห็นน้ำท่วม เผยอาศัยอยู่ในนอนในโพรงใต้ดินมานานกว่า 30 ปี จนปัจจุบันยังคงหวาดผวาทารอง-ฟาผาเซนต์เดิม เมื่อเกิดฝนตกฟารองต้องวิ่งลงไปนอนหลบอยู่ในรูใต้ดินทันที

วันนี้ (1 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีที่ นายสวน หรือ นายแจ่ม ใจแจ่ม อายุ 74 ปี ชาวบ้านวาริรัตน์ ต.ตองปัด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ไต่ลงไปในนอนอยู่ในกระท่อมเลี้ยงไก่ ซึ่งขุดลงไปเป็นโพรงใต้ดินขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 1.5 เมตร ยาวประมาณ 2 เมตร อยู่ลึกลงไปจากผิวดินประมาณ 2 เมตร โดยได้อาศัยอยู่ในรูใต้ดินมานานกว่า 30 ปีแล้ว

ล่าสุด ขณะนี้ นายสวนยังคงอาศัยอยู่ในรูใต้ดินเช่นเดิม โดยมีร่างกายซูบผอม นอนอยู่ภายในรู ไม่สวมเสื้อ ลูกหลานจะนำ น้ำ ข้าวปลาอาหารมาส่งให้นายสวนกินอยู่ภายในรู และ อาศัยช่วงที่ไม่มีคนอยู่ขึ้นมาทำกิจกรรมส่วนตัว อาบน้ำ อูจจาจะ ปัสสาวะ

จากนั้นก็กลับลงไปอยู่ในรูใต้ดินเช่นเดิม และในช่วงฤดูทำไร่ ทำนา นายสวนก็จะขึ้นมาช่วยญาติพี่น้อง คือ นายผาย ใจแจ่ม อายุ 88 ปี พี่ชายคนโต และนายไช ใจแจ่ม อายุ 75 ปี พี่ชายคนที่ 2 ทำไร่ ทำนา ขนาด 20 ไร่ ที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกร่วมกัน นอกจากนี้แล้วยังช่วยหาอาหารในท้องนา เช่น หอย ปู ปลา โดยการทำไชลงไต่กปลามาประกอบอาหารด้วย

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้มีฝนตกอย่างหนักต่อเนื่องในเขตพื้นที่ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ ทำให้รูซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนายสวนมีน้ำไหลซึมผา นชั้นดินเขามาท่วมที่นอน นายสวนต้องใช้วิธีการหนีน้ำท่วม ด้วยการนำไม้มายกพื้นสูงขึ้นเหนือจากน้ำประมาณ 1 คืบ เพื่อให้สามารถนอนได้ และเพียงพอสำหรับวางหมอนขา และ ตะเกียงอีก 1 อัน

นายสวน ใจแจ่ม มนุษย์ยูกล่าวว่า ในสมัยหนุ่มได้ไปรับจ้างแควทางป่าและเลี้ยงไม้ที่ภาคใต้ ซึ่งได้ตีไม้เล้าหนักและผูกมัดทำให้เป็นไขมาลาเรียขึ้นสมอง มีอาการขวัญอ่อนหวาดผวากว่าย ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงฟารอง จะกลัวมากเพราะคิดว่าหากถูกฟาผาดาย แล้วใครจะมารับผิดชอบ และจะไปเอาผิดกับใครก็ไม่ได ดังนั้นจึงต้องขุดรูลงไปอยู่ในรูเพื่อหลบซ่อนตัวจา การถูกฟาผา แต่เมื่อช่วงไม่มีฝนตกฟารองก็จะขึ้นมาช่วยญาติพี่น้อง ไร่ทำไร่ทำนาตามปกติ แต่เมื่อเกิดฟารองก็จะรีบลงไปอยู่ในรูทันที

“ส่วนเวลาที่หลับนอนก็จะนอนในรูเป็นประจำทุกวันมานานกว่า 30 ปีแล้ว ซึ่งญาติพี่น้องทุกคนก็ไม่ได้ทำอะไร เพราะตนไม่ได้มีอะไรผิดปกติ” นายสวนกล่าว

ทางด้าน นายไช ใจแจ่ม อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 บ้านวาริรัตน์ ต.ตองปัด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ พี่ชายคนที่ 2 ของมนุษย์ยู เปิดเผยว่า นายสวนเคยเป็นป่วยเป็นโรคไขมาลาเรียขึ้นสมอง จึงทำให้มีอาการทางประสาท เมื่อได้ยินเสียงฟารองต้องรีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่ในรู มีลักษณะเหมือนคนเป็นโรคประสาท แต่ตนเห็นเป็นเรื่องปกติแล้ว เพราะนายสวนเป็นแบบนี้มานานหลาย 10 ปีแล้ว ซึ่งตนกับญาติพี่น้องก็ช่วยดูแลกันตามปกติ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็พาไปหาหมอ เนื่องจากพวกตน 3 พี่น้อง คือ นายผาย ใจแจ่ม พี่ชายคนโต ตนเป็นพี่คนที่ 2 และมี นายสวน ใจแจ่ม เป็นน้องชายคนสุดท้ายของ ทุกคนยังเป็นโสด ไม่มีภรรยาหรือแยกไปมีครอบครัวใหม่

ด้าน นายประยูร บัศจรรย์ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 53 / 2 หมู่ 2 บ้านยางน้อย ต.ตองปัด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ หลานชายของ นายสวน ใจแจ่ม มนุษย์ยูกล่าวว่า ในช่วงปกติ นายสวนจะเป็นคนชอบหาปลาและหาอาหารต่างๆ ที่อยู่ในท้องนาเองมาก ซึ่งนายไช พี่ชายคนที่ 2 จะเป็นคนทำอาหาร แต่ที่ทุกคนเห็นจนเป็นเรื่องปกติคือ แม่จะมีการนั่งกินข้าวกันอยู่เมื่อเกิดฝนตกฟารอง นายสวนจะรีบวิ่งไปลงรูทันที โดยไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้นเพราะเกรงว่าจะถูกฟาผา

“อย่างไรก็ตาม นายสวนยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติ และไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่อย่างใด จะมีปัญหาอยู่บ้างในขณะนั้น ก็เพียงแค่น้ำที่ไหลซึมเขามาท่วมรูใต้ดิน ที่นายสวนอาศัยเป็นที่หลับนอนเท่านั้น” นายประยูร กล่าว

